



ที่ พช ๐๐๒๓.๗/ว ๑๕๑

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ  
ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์  
ถนนสระบุรี - หล่มสัก พช ๖๗๐๐๐

๗๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอดัดส่งเอกสารองค์ความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ พช ๐๐๒๓.๖/ว ๒๙๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กรมควบคุมมลพิษได้จัดการฝึกอบรม “การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จำนวน ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ การยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย : กลุ่มที่มีศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพ Cluster และกลุ่มที่ต้องเข้าร่วมกลุ่มพื้นที่ Cluster ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒ การยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย : กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ป่า ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในการนี้ กรมควบคุมมลพิษได้จัดทำเอกสารองค์ความรู้ “การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย” เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์ต่อไป

ดังนั้น เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาใช้ประโยชน์เอกสารองค์ความรู้ “การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย” ต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารองค์ความรู้ “การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

  
(นางสาวณัฐระนันท์พร นาสดีตย์)  
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร. / โทรสาร ๐-๕๖๗๑-๒๘๔๙



สำนักงานท้องถิ่นอำเภอเมืองแพร่

เลขที่ ๑๕๓

วันที่ ๑๓๐ ๕.๑๖

เรื่อง \_\_\_\_\_

ที่ พช ๐๐๒๓.๖/ว ๓๕๑

ถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก สำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมควบคุมมลพิษว่า ตามที่ได้จัดการฝึกอบรม "การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" จำนวน ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ การยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย : กลุ่มที่มีศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพ Cluster และกลุ่มที่ต้องเข้าร่วมกลุ่มพื้นที่ Cluster ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒ การยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย : กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ป่า ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในการนี้ กรมควบคุมมลพิษได้จัดทำเอกสารองค์ความรู้ "การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย" เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์ต่อไป

ดังนั้น เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาใช้ประโยชน์เอกสารองค์ความรู้ "การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย" ต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารองค์ความรู้ "การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย" รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว ๑๓๐๕ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่แนบมาพร้อมนี้ สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาดำเนินการด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  
โทร. ๐-๕๖๗๒-๙๗๘๑



พ.ศ. ๒๕๖๖



สจจ.เพชรบูรณ์
เลขที่รับ ๘๘๒
วันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๖
เวลา

ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว๑๓๐๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมควบคุมมลพิษว่า ตามที่ได้จัดการฝึกอบรม “การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จำนวน ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ การยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย : กลุ่มที่มีศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพ Cluster และกลุ่มที่ต้องเข้าร่วมกลุ่มพื้นที่ Cluster ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒ การยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย : กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ป่า ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในกรณีนี้ กรมควบคุมมลพิษได้จัดทำเอกสารองค์ความรู้ “การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย” เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์ต่อไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาใช้ประโยชน์เอกสารองค์ความรู้ “การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย” ต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารองค์ความรู้ “การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัดขยะมูลฝอย” ได้ผ่านทาง QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้



กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น  
กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม  
โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒



เอกสารองค์ความรู้ฯ